

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

เนื่องจากในขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังส่วนใหญ่ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังนั้นเกษตรกรที่จะปลูกใหม่ ขอให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ไถตากดินทิ้งไว้อย่างน้อย ๑๔ วัน และปรับปรุงบำรุงดิน
๒. ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุ ๘-๑๒ เดือน และปราศจากเพลี้ยแป้ง
๓. แخذท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูก ตามคำแนะนำของทางราชการ
๔. หลังจากแตกใบอ่อนได้ ๒๐ วัน ให้สำรวจเพลี้ยแป้งทุกสัปดาห์

ส่วนมันสำปะหลังที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ให้สำรวจติดตามสถานการณ์เพลี้ยแป้งมันสำปะหลังอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกสัปดาห์ หากเริ่มพบเพลี้ยแป้งสีชมพูหรือเพลี้ยแป้งชนิดอื่นๆ ให้แจ้งศูนย์บริหารศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตรหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ที่อยู่ใกล้พื้นที่ เพื่อนำแตนเบียน *Anagyrus lopezi* และแมลงช้างปีกใสไปปล่อยควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูและเพลี้ยแป้งชนิดอื่นๆ ไม่ให้เกิดการระบาด

การรณรงค์ปล่อยแตนเบียน *Anagyrus lopezi* ควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ได้กำหนดจุดปล่อย(Grid)ในพื้นที่ ๓๗ จังหวัด จำนวน ๑,๑๕๒ จุด(ซึ่งจะกำหนดเป็นอำเภอและตำบล) โดยทุกหน่วยงานเริ่มทำการปล่อยแตนเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ส่วน ๙ จังหวัดที่ยังไม่ได้กำหนดจุดปล่อย(Grid) ให้กำหนดจุดปล่อยโดยพิจารณาในพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดของเพลี้ยแป้งสีชมพูหรือเริ่มพบเพลี้ยแป้งสีชมพู เป็นอันดับแรก

ข้อควรระวัง ในจุดบริเวณที่ปล่อยแตนเบียน ไม่ควรฉีดพ่นสารเคมีทุกชนิด เพราะจะเป็นอันตรายต่อแตนเบียนและแมลงช้างปีกใส

ศูนย์ประสานงานการจัดการศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เตือนภัยศัตรูข้าวหลังน้ำลด หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้

จากสภาวะน้ำท่วมภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ทำให้น้ำข้าวได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด หลังน้ำลดเกษตรกรเริ่มทำนาขุดเขยนาข้าวที่เสียหาย การทำนาหลังน้ำท่วมประกอบด้วยสภาพอากาศร้อนชื้นและมีฝนตกเป็นสภาพที่เหมาะสม ต่อการระบาดของหนอนกระทู้กล้า เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ ดังนั้น เกษตรกรที่ปลูกข้าวที่อยู่ในระยะกล้าถึงแตกกอ ขอให้สำรวจแปลงนาทุกสัปดาห์ โดยให้สังเกตลักษณะอาการและการทำลายของศัตรูข้าวแต่ละชนิดดังนี้

หนอนกระทู้กล้า ให้สังเกตหญ้าบริเวณคันนาจะถูกหนอนกระทู้กล้ากัดทำลายใบจนเหี้ยนเตียนเหลือแต่โคนต้น จากนั้นจะเคลื่อนย้ายลงกัดกินต้นข้าวในแปลงนา ลักษณะตัวหนอนที่ชัดเจน ลำตัวสีเขียวอมน้ำตาลอ่อนมีแถบขาวคาดลำตัวตามยาวข้างละ ๑ แถบ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในกรณีที่ต้นข้าวยังไม่แสดงอาการให้สังเกตบริเวณโคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำ หากมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จะพบตัวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเกาะคูดน้ำเลี้ยงอยู่บริเวณโคนต้นข้าวเหนือระดับน้ำ ในกรณีที่เพลี้ยกระโดดระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อมๆหรือทั้งแปลง

โรคไหม้ ให้สังเกตที่ใบข้าว ในระยะแรกจะพบเป็นจุดสีน้ำตาลบนใบข้าว ระยะต่อมาแผลจะขยายเป็นรูปตา กลางแผลเป็นสีเทาขอบแผลเป็นสีน้ำตาลเข้ม หากระบาดรุนแรงต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อมๆหรือทั้งแปลง

หากสำรวจพบศัตรูข้าวดังกล่าว ให้รีบแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ และแจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือศูนย์บริหารศัตรูพืช

ศูนย์ประสานงานการจัดการศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐๒-๙๕๕๑๕๑๔
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕